

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

\* Sáng ngày 30/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản thực phẩm Trí Việt báo cáo công tác chuẩn bị dự án đầu tư trồng, chế biến...

tích từ 15 - 20ha tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc quy mô lớn (350 tấn/ngày) kết hợp với lò đốt, xử lý rác thải...

chế biến và xuất khẩu các sản phẩm của Công ty thể hiện ở nhiều khía cạnh: thỏ nhưỡng, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất của người dân...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến dự án: các hạng mục đầu tư, công suất, nhu cầu của nhà máy...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản thực phẩm Trí Việt đối với Thái Bình nói chung...

tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cho Công ty thuê đất. Khi dự án được chấp thuận đầu tư, đề nghị Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản thực phẩm Trí Việt quan tâm nhiều hơn nữa đến quyền lợi của người dân, tổ chức liên kết sản xuất đồng thời có cam kết không phá vỡ môi trường...

Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Đến thờ mẹ Việt Nam anh hùng... Hiện nay, các dự án đã triển khai thi công đều bảo đảm chất lượng, tiến độ hợp đồng...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thời gian qua đã tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

\* Chiều ngày 30/10, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp THPT Chuyên Thái Bình; đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các dự án đang thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 gồm: Nhà đa năng và sân tập Trường THPT Chuyên Thái Bình; nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THPT Phạm Quang Thắm; nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bình Thanh; nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THPT Lý Bôn; Trung tâm kỹ thuật lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư; tòa nhà Trung tâm...

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra từ trình của UBND tỉnh đồng thời tập trung thảo luận, đồng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách cấp tỉnh năm 2020...

LƯU NGÂN - PHẠM HÙNG

LAN TỎA, TẠO SỰ ĐỒNG TÂM...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt hội cựu chiến binh toàn tỉnh sáng ngày 30/10. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 300 cán bộ hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh.

trình chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, sự đồng thuận ủng hộ của của Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành trung ương, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Các đại biểu dự Đại hội đã đề

cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà trong những năm tới. Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 51 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đông chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh: Mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Để thực hiện được mục tiêu đề ra cần sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự năng động, sáng tạo trong điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là hội cựu chiến binh các cấp. Đồng chí đề nghị các cấp hội, cán bộ,

hội viên cựu chiến binh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội, định hướng để lan tỏa, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi và hành động cách mạng mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, nhân dân. Các cấp hội nhanh chóng xây dựng các chương trình hành động cụ thể của tổ chức hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thông báo diễn biến mới về an ninh chính trị trên Biển Đông trong thời gian gần đây.

KHUÂN PHƯƠNG

GIAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12, 13 (khóa XII). Khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương theo đúng tiến độ và chất lượng. Kịp thời bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực, khẩn

trương tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của trung ương về công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Triển khai nền nếp, bài bản công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động định hướng, cung cấp thông tin đáng tải trên các phương tiện thông

tin đại chúng theo các cấp, đảng viên đánh giá cao. Kịp thời tổ chức tốt các phong trào thi đua theo khí thế, động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lối lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới toàn ngành cần tập trung cao độ kết rữ kinh nghiệm đại hội đồng cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương. Tham mưu hoàn chỉnh nghị quyết; chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phân công tác đối với cấp ủy viên;

kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội theo đề án nhân sự đã xây dựng gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung

ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với giải báo cáo toàn quốc về xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn ngành, tập trung cao độ tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương đặc biệt là

ngành Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, làm cơ sở để bảo đảm cân đối ngân sách của tỉnh năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm là rất nặng nề, do đó ngành Thuế cần rà soát từng doanh nghiệp, làm việc với từng đơn vị trên cơ sở đó có giải pháp đòn đốc thu phù hợp; chủ động xem xét, rà soát các khoản thu đã phát sinh trong 10 tháng và các khoản nợ thuế

còn tồn đọng có xét theo thứ tự ưu tiên để đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách, chủ động phối hợp với ngành Công an có hình thức răn đe đối với các đơn vị cố tình chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ thuế; chủ động tính toán để thu kịp thời vào ngân sách đối với những doanh nghiệp có dư địa, có khả năng phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ở mức cao nhất; tích cực cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tăng

cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhất là với các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế và dấu hiệu chuyển giá; chú trọng công tác thu nợ; tích cực thu hồi vào ngân sách các khoản thu vượt kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đối với các huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu giá đối với các khu đất được giao; tổ chức hợp tác thu ngân sách nhà nước định kỳ 2 tuần/lần, trên cơ sở做到 tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công

tác thu ngân sách; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tích cực hỗ trợ cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thu nợ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình dây dưa nợ đọng tiền thuế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh cần ưu tiên vào nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp cùng ngành Thuế triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất.

QUYỀN GÓP ỦNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

\* Để góp phần cùng cả nước tương trợ, sẻ chia, giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải tổ chức phát động tới các hội viên, vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có hình thức phù hợp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng của lũ lụt. Trong những ngày đầu phát

động, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Tiên Hải đã quyền góp, ủng hộ được trên 8 triệu đồng, 13 tấn gạo, 170 thùng mì tôm, 14 chiếc ba lô và nhiều quần áo, sách vở...

\* Chiều ngày 30/10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã trao 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là số tiền được quyền

góp từ sự ủng hộ của toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Chi nhánh. Ngoài số tiền trao cho Ủy ban MTTQ tỉnh, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh còn trao gần 61 triệu đồng cho Ngân hàng CSXH Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng thể hiện tinh cảm, tấm lòng của toàn thể đoàn viên công đoàn Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, góp phần góp đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.



Đại diện Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh trao 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

phục vụ các nhiệm vụ của tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề xuất chủ trương tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và việc sử dụng nguồn tăng thu tiến sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2020 để hoàn trả tạm ứng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra từ trình của UBND tỉnh đồng thời tập trung thảo luận, đồng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với từ trình của UBND tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng nguồn thu, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Rà soát các khoản thu, đặc biệt là các doanh nghiệp còn nợ thuế để thu bù đắp ngân sách thiếu hụt; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đấu giá một số khu đất, qua đó tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh.

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo và phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố; thân nhân người lao động đang lao động hợp pháp và thân nhân lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước... thông tin về tình hình lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc của cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng; đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của thân nhân, gia đình người lao động; cung cấp thông tin về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, những quy định mới được ban hành của Việt Nam và Hàn Quốc liên quan đến lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; giải pháp tăng cường kiểm tra, truy quét và trục xuất người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; các chính sách miễn giảm xử phạt đối với lao động bất hợp pháp từ nguyên về nước. Đồng thời khuyến khích địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình có con em đang lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước đúng quy định.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của thân nhân, gia đình người lao động trong việc tuyên truyền, vận động người thân thực hiện nghiêm các quy định về xuất khẩu lao động, từ đó góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại các địa phương trong tỉnh.

Nghiêm cấm thả diều gần đường dây điện

Hiện nay, tại nhiều xã trong huyện Thái Thụy vẫn còn tình trạng người dân thả diều gần đường dây điện nên đã xảy ra các sự cố lưới điện.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, tránh xảy ra các sự cố về phóng điện do diều bay, vướng vào đường dây đang có điện, UBND huyện Thái Thụy yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về việc nghiêm cấm người dân thả diều gần đường dây điện. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Cụ thể, mức phạt tiền đối với hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện là từ 1 đến 5 triệu đồng, ngoài ra, còn phải bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố theo đúng quy định. Riêng các trường hợp gây ra sự cố nghiêm trọng: hỏa hoạn, tai nạn do điện giật, sự cố mất điện trên diện rộng... sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN

A large informational banner for COVID-19 with text: 'Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19', 'Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398', and details about daily COVID-19 testing for 14,100 people and daily temperature monitoring for 14,063 people.